



รายงานการประชุม

ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (๗๗๑) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังนี้

เรื่องก่อนวาระการประชุม

- การลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามหลักการ ๓ Rs และพระราชรัฐ ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กับ นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ - วัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีกรอบสาระข้อตกลงความร่วมมือที่ทุกฝ่ายจะประสานความร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทางของจังหวัดพิษณุโลกลดลง ร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะมูลฝอย ในปี ๒๕๕๙

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย หรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์

๓. ร้อยละ ๔๐ ของหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่สามารถเป็นต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านชุมชนมีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน

๕. กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ร้อยละ ๗๐ และมูลฝอยติดเชื้อร้อยละ ๘๕ ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้นโดยข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี คือตั้งแต่ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หรือจนกว่ารัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นประการอื่น โดยให้จังหวัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด ๑๐๓ แห่ง ร่วมลงนาม MOU กับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีพยาน ๓ ท่าน คือ ๑. ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ๒. ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก นายวันชัย เล็กประเสริฐ ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอนันต์ พรหมดนตรี

ประธาน - ต้องขอขอบคุณทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ลงนามร่วมกัน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องขยะคือเป็นวาระของชาติ โดยเฉพาะทำอย่างไรที่จะให้มีการคัดแยกขยะและก็ทำให้ประชาชนมองขยะให้เป็นของมีค่า เกิดรายได้ขึ้นมา

ระเบียบวาระที่ ๑  
ประธาน

ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ในการทำงานนั้นสิ่งสำคัญคือ คงต้องยึดถือเป้าหมายการทำงานร่วมกัน ประเด็นแรกนั้นคืออยากให้เราทำงานอย่างมีเป้าหมายคือพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญโดยยึดการทำงานที่เรียกว่าการทำงานมีส่วนร่วมการทำงานร่วมมือกัน และถ้าเผื่อจะบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพให้เน้นในเรื่องของหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลก็มีอยู่หลายเรื่อง แต่ท้ายที่สุดภาพรวมจริงของธรรมาภิบาล คือจะทำอย่างไรให้งานเราถูกต้อง คำนึงการมีส่วนร่วม ได้ประโยชน์สุขของประชาชน ในเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก็ถือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญทำอะไรที่เราจะดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนให้ได้ ปัญหาของพี่น้องประชาชนก็จะอยู่ในพื้นที่ และจะไม่มีใครรู้ดีไปกว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เพราะฉะนั้น ช่องทางที่ท้องถิ่นจับมือด้วยกัน ท้องที่ท้องถิ่นนั้นจะเจริญออกมา เพราะฉะนั้นฝากให้ท่านช่วยดูในการทำงานร่วมกัน เรื่องที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องคิดอย่างยาวนานและคิดทุกปีคือการบริหารจัดการน้ำ เพราะน้ำที่มาจากจังหวัดพิษณุโลกเราอยู่ในกรอบของน้ำยมและน้ำน่าน น้ำน่านมีเครื่องมือที่ดีคือมีเขื่อนสิริกิติ์บริหารจัดการน้ำแต่น้ำยมไม่มีเครื่องมือไม่มีเขื่อน ไม่มีอ่างเก็บน้ำ และบางระกำกับพรหมพิรามน้ำจะท่วมทุกปี ซึ่งชาวบ้านเขาก็ยังสามารถอยู่ได้ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำว่าในเมื่อเราไม่มีเครื่องมือบริหารจัดการน้ำอันใหญ่ ไม่มีเขื่อน ไม่มีอ่างเก็บน้ำ ก็จะต้องบริหารจัดการน้ำ จังหวัดท้องถิ่น และชลประทาน จะต้องบริหารจัดการร่วมกัน จะทำอะไรให้นำมาสู่พื้นที่ตามเวลาที่ควรจะเป็น แต่หากพูดถึงหน้าแล้งก็จะมีประเด็นปัญหาว่าเราคงต้องให้น้ำกินน้ำใช้และการเกษตรด้วย ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญเรื่องหนึ่งตำบล หนึ่งแสนคนน้ำ คือการหนึ่งเก็บกักน้ำโดยท่านผู้บริหารต้องให้ทีมงานคุยกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สสำรวจว่าแต่ละตำบลมีแหล่งน้ำตรงไหนบ้างที่ยังพัฒนาเป็นแหล่งน้ำได้ ประเภทผิวดิน ประเภทใต้ดิน ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่ เพราะฉะนั้นในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงน้ำท่วมจะต้องทำอย่างไรที่จะบริหารจัดการน้ำ ก็คือท่านต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับชาวบ้าน ให้กับทางจังหวัดและจังหวัดก็ต้องเชื่อมโยงชลประทาน ให้บริหารจัดการน้ำตามที่ประชาชนรับน้ำตรงนั้นแล้วเขาเป็นประโยชน์ ส่วนหน้าแล้งก็จะทำอย่างไรที่จะมีแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ น้ำการเกษตรไว้ เพราะฉะนั้นโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งแสนคนน้ำ ฝากทางผู้บริหารท้องถิ่นช่วยดูด้วย ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดูภาพรวมทั้งจังหวัดแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะทำงานในพวกนี้ ก็ขอฝากป้องกันปัญหาในข้อกฎหมาย ท้องถิ่นไหนที่เกินกำลังตัวเองทำไม่ได้ให้ทำหนังสือขอองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็อยากช่วยแต่ไม่มีหนังสือขอมานี้แล้วถ้าหากไปช่วยเดียวทาง สตง. ก็จะทักท้วงได้ ก็ขอฝากให้ช่วยกันดูแล และในเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็เรื่องเกี่ยวกับอาชีพความเป็นอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เราทำมาตั้งนานและถ้าหากในเรื่องนี้ไม่ทำเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้แต่พูดได้แต่คิดก็ไม่เกิดหรือเกิดได้ช้า กระจัดกระจายไปหมดจากที่เคยทำมาจากจังหวัดพะเยา หากนำมาทำที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยก็น่าจะดี เพราะว่าจังหวัดพิษณุโลกเองพื้นที่ชนบทเรายังมีอีกเยอะ การทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็จะทำอยู่ ๒ เรื่องพร้อมๆกัน อันแรกชุมชนทุกชุมชนจะต้องไปทำกระบวนการชุมชน ต้องเอาแผนชุมชนมาดูให้หมด ซึ่งหน้าที่ของท้องถิ่นก็มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเวทีประชาคมอยู่แล้ว ก็ให้เขารู้จักคิดโดยมีประชาคมแล้วเอาปัญหามาเป็นแผนชุมชน แผนชุมชนก็มาเป็นแผนจังหวัด แผนหมู่บ้าน แล้วส่งแผนให้ท้องถิ่น ท้องถิ่นช่วยได้เท่าไรก็เท่าที่นั่นที่เหลือกลับมาที่อำเภอ อำเภอก็จะรวมเป็นแผนอำเภอเพื่อส่งให้จังหวัดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเราจะพยายามใช้เศรษฐกิจพอเพียง โดยที่กล่าวไปคือเรื่องกระบวนการกลไกที่ดูปัญหาจากชุมชนแล้วมาสู่การแก้ไขระหว่างชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด และแบ่งช่วงระยะเวลาแห่งนี้ ขณะที่เราทำแผนชุมชนทีมงานที่มีการชักซ้อมเตรียมการที่จะอบรมเขาเข้าใจว่าบ้านละประมาณ ๓ คน น่าจะไปสร้างเครือข่าย

และจะนำมาส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง บวกกับสวนครัวรั้วกินได้หรืออะไรต่างๆ โครงการพวกนี้ก็จะอยู่ในแผนชุมชน ก็ตรงไหนที่สามารถช่วยได้ก็ให้ช่วยเหลือที่ทำได้ตรงไหนที่เกินกำลังก็ส่งมาที่อำเภอกลับมา จะเห็นว่าการพัฒนาทั้งเรื่องระบบกลไกและเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้อมๆกันก็ขอฝากนโยบายว่าปีนี้เราจะวางธงคือเราจะพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งเก้าร้อยกว่าหมู่บ้าน โดยกลไกกระบวนการทำแผนนั้นจะเน้นเชื่อมโยงทุกแผนงานตามห่วงเวลา แต่สิ่งที่ทำคู่ขนานกันภายในปีนี่คือการส่งเสริมให้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ตามกำลังของเขาโดยมีท้องถิ่นช่วยดูแลสนับสนุนเท่าที่ตนเองดูแลได้ และก็จะนำงบประมาณจังหวัดจากการเหลือจ่ายและต่างๆไปช่วยกัน แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ต้องช่วยตัวเองไว้เป็นหลักซึ่งจริงๆตรงนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องแต่ที่สำคัญถ้าหากทำให้หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปากท้องอึดปัญหาอื่นก็จะน้อยลง และชุมชนเข้มแข็งก็จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องและนั่นก็จะเป็นประโยชน์สำคัญต่อท้องถิ่นในการบริหารจัดการของท่านเอง ประการต่อมาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนก็ฝากในเรื่องของคุณดูแลเรื่องสุขภาพคุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นสำคัญที่ตั้งใจว่าจะทำระบบ GIS บอกพิกัดครัวเรือนเขตเทศบาลชุมชนใหญ่ไม่เอา ทำไม่ไหว ตั้งใจจะเป็นชุมชนชนบททำระบบพิกัดครัวเรือนลงในแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของเราทั้งหมดประมาณเกือบสี่แสนครัวเรือน ในสี่แสนกว่าครัวเรือนนี้หากทำแล้วเราก็ใส่ข้อมูลได้เลยว่าใครตกเกณฑ์ จบรัฐ. ข้อไหนจะรู้เลยว่าอยู่ที่ไหนหรือคนพิการอยู่ที่ไหนหรือคนสูงอายุที่ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนหรืออื่นๆที่เราอยากใส่ข้อมูลก็จะไปในตรงนี้ ส่วนในชุมชนใหญ่ที่มีข้อมูลอยู่แล้วเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ที่มีแผนที่ภูมิกำหนดจะใช้ตรงนี้ได้แต่ตรงนี้คิดว่าไปทำในพื้นที่นอกๆก่อน หากได้ผลอย่างไรแล้วค่อยขยายผล ก็จะเป็นข้อมูลที่จะบริหารจัดการเพราะฉะนั้นในโครงการหน้าผู้นำท้องถิ่นสามารถเปิดดูในคอมฯ ได้เลย คนจนมีกี่คน อยู่ที่ไหนบ้าง คนป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหน เราก็จะก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาเรียกว่าไทยแลนด์ ๔.๐ ก็จะใช้ตรงนี้มากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ตั้งกระทรวงดิจิทัลแล้วก็คือขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นจังหวัดพิษณุโลกก็ต้องรีบทำและที่สำคัญคือเรื่องของขยะและผักตบชวาก็ขอเป็นนโยบายที่จะฝากท่านไว้ตรงนี้มีเป็นเรื่องส่วนกลางของมหาดไทยกำหนดมาเลยและเรื่องผักตบชวาในเรื่องของแง่ของการทำงาน อยากฝากไว้ว่าให้ท่านสำรวจว่าแหล่งน้ำไหนมีผักตบชวาบ้าง ในช่วงเวลานี้พื้นที่ไหนถ้าทำได้เองก็ให้ทำ แต่ตรงไหนที่ใหญ่เกินกำลังก็ส่งมาที่โยธาจังหวัด โยธาก็จะรู้ว่าเรื่องเกินกำลังของท่านอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาพอร์ตแผนที่กันแล้วก็จะได้แบ่งภารกิจและทำเป็นแผนงานจังหวัดร่วมกัน กลุ่มที่สองเรื่องการบริหารคน(แรงงาน) หลักธรรมาภิบาลเป็นเรื่องสำคัญฝากผู้บริหารท้องถิ่นไว้ว่าเหล่านี้จะเป็นเกาะป้องกันตัวท่านและองค์กรของท่านด้วย ประการต่อมาเรื่องการบริหารงบประมาณคือการบริหารงบประมาณของท้องถิ่น จะมีระเบียบอยู่และเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ฝากว่าขอให้ดูให้ดี ยึดระเบียบไว้ และพยายามทำความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาอื่นๆ ก็อยู่ที่ระเบียบกติกาก และอยู่ที่นโยบายที่เขาให้มา เพราะฉะนั้นการทำงานตรงนี้ก็บางครั้งก็เห็นว่าเราแข่งกับเวลาเหมือนกัน เร็วๆนี้ก็จะกำหนดเป็นนโยบายเน้นหนักลงไปแต่ปีนี้อาจจะเน้นหนักที่อยากจะให้ท้องถิ่นทำแผนสนับสนุนเท่าที่ท่านจะทำได้ตามกำลังของท่านเช่น สนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการดูแลเรื่องขยะและผักตบชวา และอยากให้ดูเรื่องของการอาหารกลางวันในโรงเรียนด้วย เพราะว่าโรงเรียนต่างๆที่มีอยู่หากเราสามารถให้เด็กนักเรียนมีแหล่งอาหารในโรงเรียนมีผักมีปลา มีไข่กิน เด็กเขาก็จะอยู่ได้ ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติตรงนี้อาจจะเน้นเรื่องการพัฒนาเมืองให้สวยงาม ฝากให้ดูเรื่องภูมิทัศน์เมือง เรื่องน้ำเรื่องหนึ่งตำบลหนึ่งแหล่งน้ำ เรื่องภัยแล้ง ตรงไหนที่มีปัญหาเรื่องน้ำก็พยายามสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในการพัฒนาแหล่งน้ำ และในเบื้องต้นสิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือก็คือในเรื่องของการทำงาน ๑. เรื่องของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๒. เรื่องการบริหารจัดการคน แรงงาน ๓. เรื่องนโยบายเน้นหนัก

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ๑. เรื่องของการทำงาน อยากให้ท่านผู้บริหารมององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หลักๆก็จะมีอยู่ ๓ ส่วน ส่วนแรก คือฝ่ายบริหาร สองคือฝ่ายประจำ สามคือ ฝ่ายสภา หรือ  
ฝ่ายนิติบัญญัติทั้งทั้งสามฝ่ายเข้าใจบทบาทตัวเองที่ตัวเองได้รับปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น

๒. เรื่องของการบริหารงาน อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในเรื่องของ  
การจัดทำแผน การจัดทำแผนที่จะมีประสิทธิภาพและเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดีเราต้องมีการวิเคราะห์จุด  
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค จะทำให้เราเห็นความชัดเจนของสิ่งที่เราควรจะต้องทำเป็นส่วนที่ทาง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องนำมาพิจารณา เหมือนกับว่าทางพื้นที่ได้สะท้อนว่าปัญหาความ  
ต้องการของหมู่บ้านคืออะไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรับฟังอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่แล้วทางองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนอยู่แล้ว

๓. เรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณ เน้นอนว่างงบประมาณเรามีจำกัด เราไม่มีงบประมาณ  
ที่จะมาทำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกัน วิธีการที่ดูว่าโครงการไหนมีความจำเป็นเร่งด่วน อยากให้ท่านดู  
๓ หลักใหญ่ๆ หลักที่หนึ่งคือดูว่าสิ่งที่เขาขอให้ทำหรือสิ่งที่เราจะทำมันมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวน  
มากน้อยแค่ไหน สองคือดูความถี่ สามคือความรุนแรงของปัญหา สามหลักนี้นำมาใช้ในการจัดลำดับ  
ความจำเป็นเร่งด่วนได้ เราก็สามารถตอบพี่น้องประชาชนได้ว่าทำไมเราถึงหยิบปัญหาเหล่านี้มาทำ  
ก่อนหลัง เพราะการมาก่อนหลังนั้นก็มีความสำคัญบางอันเป็นปัญหาหนักมากแต่เราไม่ไปทำซะก่อน  
ยกตัวอย่างเช่น มีพี่น้องประชาชนไปบ่นงกระโจงอกอาบน้ำบนถนนตอนนี้ทางท่านปลัดสำนัก  
นายกรัฐมนตรีได้จัดเตรียมงบไว้ให้แล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านผู้บริหารท้องถิ่นเตรียมโครงการไว้เลย  
เดียวสำนักงานจังหวัดคงจะมีหนังสือแจ้งไปแต่ว่าเตรียมไว้รอได้เลย

๔. เรื่องของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เช่น มีการแก้ไขแบบแปลนรายละเอียดโครงการ  
ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วมีการเบิกเงินไปแล้ว เพราะว่ามีมีการแก้ไข  
หลังจากที่ดำเนินการไปแล้ว ก็ต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบเพราะฉะนั้นแบบนี้เป็นเรื่องที่  
ละเอียดอ่อน เพราะฉะนั้นการจะทำอะไรให้ดูระเบียบกฎหมายให้ชัดเจน อะไรไม่แน่ใจให้โทรมาถาม  
ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้เลย จะได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติให้ถูกต้อง และอีก  
กรณีหนึ่งเป็นเรื่องของละเมิด เรื่องผักตบชวาทางท่านโยธาได้รวบรวมปัญหาไว้หมดแล้ว สัปดาห์นี้เรา  
จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมารวมประชุมรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน  
จังหวัด และปัญหาที่เล็กลง ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถทำเองได้ และวิธีการเคลียร์ให้หมด  
คือหากเราเคลียร์แล้วเราต้องปิดกันด้วย เช่น พื้นที่ที่ท่านแก้ปัญหผักตบชวาไปมันมีคลองย่อยที่  
ผักตบชวาจะหลุดออกมาจากคลองนั้น ท่านก็นำทุ่นหรือเอาไม้ไผ่ไปกันไว้แบบนี้เป็นต้น เราจะพยายาม  
จับเรื่องผักตบชวาให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างช้า ในส่วนที่สำคัญจำเป็นอาจจะต้องเร่งก่อน  
ภายในเดือนตุลาคม นี้เช่น โคนข้าง

๕. เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประเด็นที่ท่านนายกจะต้องช่วยในเรื่องงบประมาณ  
แต่ไม่ใช่ว่าเรางบประมาณเยอะเป็นเพียงแต่ว่าจะออกงบประมาณในเรื่องของการทำแบบสำรวจ  
รายจ่ายในครัวเรือนให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลช่วยคือข้อมูลหลังจากเก็บกับชาวบ้านที่บ้านที่กข้อมูลมา  
ลงในเครื่องเพื่อที่จะนำมาประมวลผล

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายฐานุพงษ์ เจริญสุภกริมย์ ๑. สืบเนื่องจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด มหาภูมิพลอดุลยเดชา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศทางสำนักนายกฯ  
เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต จึงมีการแจ้งเวียนสรุปดังนี้คือ ๑. เรื่องของการจัดโต๊ะหมู่

บุชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่าน ก็จะมีอยู่ ๒ แบบ คือ ด้านนอกอาคาร สำนักงาน จัดโต๊ะหมู่บูชาหมู่ ๙ ถ้าในอาคารจะเป็นโต๊ะหมู่บูชาหมู่ ๗ สำหรับลงนามถวายอาลัยขอความร่วมมือจัดได้ตามความเหมาะสมถ้าทำแล้วก็ขอให้รายงานผ่านอำเภอทราบด้วย การติดผ้าขาวดำก็ให้สีดำอยู่ด้านบนขาวอยู่ล่างซึ่งหลายๆส่วนก็ดำเนินการแล้ว และการลดธงครึ่งเสา ก็ขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ว่าการลดธงคือการลดสองส่วนสาม เรื่องของพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีอยู่เดิมแล้วถ้ายังคงอยู่ก็ต้องมีการระบายผ้าดำขาวส่วนที่สำคัญคือธงตราสัญลักษณ์ที่ประดับไว้อยู่เดิมแล้ว ขอให้นำไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมยกเว้นในเรื่องของตราเข็มพระราชทานสามารถประดับได้ ภาพกิจกรรมต่างๆขอให้บันทึกและรายงานในการดำเนินการด้วย ที่สำคัญเรื่องไว้ทุกข์ก็ให้เป็นการ ๑ ปี ตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๕๙ เป็นต้นไป ยกเว้นประชาชนทั่วไปก็ขอให้ดำเนินการตามความเหมาะสม

๒. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยเคร่งครัดกวดขันในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ ผากท่านผู้บริหารได้ช่วยดูอาคารสถานที่กำชับเรื่องของกล้อง CCTV เดียว จังหวัดจะทำหนังสือเวียนให้ท่านช่วยสำรวจว่ามีกล้อง CCTV อยู่ในพื้นที่ของท่านมีที่ไหนอย่างไรและให้ท่านวางแผนในเขตที่จะติดตั้งเพิ่มที่ไหนอย่างไรและช่วยย้ำว่ามีอะไรผิดสังเกตก็ให้ช่วยแจ้ง

๓. เรื่องภัยธรรมชาติ ในด้านการช่วยเหลือด้านการเกษตรเพื่อความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ในการจัดสรรงบประมาณซึ่งเดิมเราจะของบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอนนี้เราได้คำตอบชัดเจนแล้วว่าสามารถใช้งบในอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ เพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดก็จะอนุมัติใช้เงินในส่วนของอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะฉะนั้นส่วนที่ท่านรายงานมาแล้วเราก็จะอนุมัติก็คาดว่าจะได้เร็วขึ้นแต่ควรระวังเรื่องหลักธรรมาภิบาลให้ช่วยดูไว้ให้มีการเดือดร้อนจริง ในสิ้นปีทางจังหวัดหรือทาง ปก. ก็จะช่วยเรื่องภัยหนาวก็เป็นประจำทุกปีฝากท่านดูข้อมูลด้วย

๔. เรื่องของหลักธรรมาภิบาล กรณีมีข้าราชการของท่านถูกกล่าวหาและมีการสอบทางวินัยส่วนใหญ่ที่จังหวัดแจ้งไปท่านนายกจะต้องพิจารณาสอบสวนก่อนจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็แล้วแต่ ท่านนายกต้องวินิจฉัยว่าร้ายแรงหรือไม่และจะลงโทษสถานใด ท่านต้องเสนอมาอย่างนี้แล้วจึงมาเข้าจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

ชี้แจงข้อราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙”

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๙) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ (ภาพสีหรือขาวดำ) พร้อมประดับเครื่องทงน้อย แพรไว้ทุกข์ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนน้อมเกล้าฯน้อมกระหม่อมถวายอาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. จัดสมุดลงนามถวายอาลัย

๑.๑ ด้านหน้าปกสมุด พิมพ์ข้อความว่า “สมุดลงนามถวายอาลัย”

๑.๒ แผ่นรองปก พิมพ์ข้อความว่า “ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย  
 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

๑.๓ ด้านในสมุด พิมพ์ข้อความหรือเขียนว่า

“ข้าพระพุทธเจ้า.....”

“ข้าพระพุทธเจ้า.....” เรียงลำดับ ต่อกันไป

๒. ตกแต่งอาคารสถานที่ ด้วยผ้าดำขาว ให้เหมาะสมแก่พระเกียรติยศ

๓. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือสถานบริการในพื้นที่ให้พิจารณางดหรือลดการแสดงหรือความบันเทิงหรือการจัดงานรื่นเริงต่างๆ ตามความเหมาะสม

**ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก** - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพิธีกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาก็เป็นการขอความร่วมมือโดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดพิธีกรรมต่างๆ รายละเอียดต่างๆ ก็จะมีแจ้งเป็นหนังสือลงไป เพื่อให้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ดำเนินการได้ด้วยความสะดวกสบายใจ

**มติที่ประชุม**                    รับทราบ

**กลุ่มงานส่งเสริมฯ** - เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

มท. ได้จัดทำระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๙ เป็นต้นไป สาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

๑. กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี

๒. การจัดทำเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓. กำหนดให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ก่อนปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกื้อหนุนกันภายในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อนำไปจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดต่อไป กรณีที่จะต้องขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีเหตุที่จำเป็นอย่างแท้จริง และให้คำนึงถึงระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วย

๔. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๕. กำหนดว่าแผนกำดำเนินการให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม

หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๖. กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี

มท. ได้ซักซ้อมแนวทางการทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยให้เทศบาลและ อบต. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. ๕๙ สำหรับ อบจ. ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย. ๕๙

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาสี่ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งรัดการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ [www.pitloklocal.org](http://www.pitloklocal.org) หรือ [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)

**ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก** - ขอให้ท้องถิ่นได้ดูแผนสามปีและก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้านแหล่งน้ำและด้านการเกษตรที่เราทำไปเมื่อกกลางปี เามาปรับให้อยู่ในแผนแล้วก็เข้าประชุมประชาคมกับตำบลด้วย หลังจากนั้นต้องอยู่ในแผนเดียวกัน

**มติที่ประชุม**

**รับทราบ**

**กลุ่มงานส่งเสริมฯ** - เรื่อง การจัดนิทรรศการสัจจรถเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา”

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลได้กำหนดจัดงานนิทรรศการสัจจรถเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆ ตลอด ๗ ทศวรรษที่ผ่านมา รวมทั้งผลแห่งความสุขของประชาชนในด้านต่างๆ ที่ได้น้อมนำเอาพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านไปปฏิบัติ เพื่อมาเป็นแนวคิดหลักในการนำเสนองานพระราชนโยบายด้านต่างๆ ซึ่งการจัดนิทรรศการสัจจรถเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” ดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ซึ่งเป็นภารกิจในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อันจะเป็นการแสดงถึงความสุขที่เกิดจากการทำความดีตามรอยพระยุคลบาท โดยให้ชุมชน ร่วมกับ อปท. ในแต่ละภูมิภาค เข้ามามีส่วนร่วม

ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ในส่วนของภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น ๒๕ จังหวัดแล้วในระหว่างวันศุกร์ที่ ๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พระราชินีเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และทูตานุทูต ซึ่ง “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ที่นำมาจัด

แสดงนิทรรศการของแต่ละจังหวัดนำมาร่วมแสดงนั้น เป็นความร่วมมือของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ที่ได้ร่วมกันค้นหาโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากการร่วมกันตั้งปณิธานแห่งความดี ถวายต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนจังหวัดละ ๑ ปณิธานความดี จำลองรูปแบบนำไปจัดนิทรรศการแบบมีชีวิต (Live Exhibition) เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการดำรงชีวิตของชุมชน แรงบันดาลใจ และความยั่งยืนของปณิธานแห่งความดีนั้น นอกจากนี้ จังหวัดต่างๆ จะได้นำประชาชนในท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการฯ ด้วย

สำหรับในภาคเหนือ กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ได้คัดเลือก” ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ได้แก่ ชุมชนพระลือ ของเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะที่ต้นทางช่วยลดโรคร้าย คลายโลกร้อน นำไปจัดนิทรรศการที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเวลาเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

จังหวัดขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบและเข้าร่วมชมนิทรรศการ ดัง

มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานส่งเสริมฯ - เรื่อง กำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

ตามที่รัฐบาลได้ให้ทุกภาคส่วนดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากปัญหาของผักตบชวาได้สร้างปัญหาอย่างมากมาย ทั้งการสัญจรทางน้ำ การสร้างความตื่นใจในแหล่งกักเก็บน้ำ รวมถึงปัญหาการกีดขวางการไหลระบายของน้ำตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ ในฤดูน้ำหลาก และกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะทำงาน

เพื่อให้การดำเนินการการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมผักตบชวาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งแนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณเพื่อกำจัดวัชพืช สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สรุปข้อมูลดังกล่าวไว้แล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [www.pitloklocal.org](http://www.pitloklocal.org) และสามารถค้นหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกหรือโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก

มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มงานการเงินฯ - เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งเวียนหนังสือด่วนมาก ที่ พล ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖๔๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุฯ ให้ขยายระยะเวลาในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตกลงราคา สอบราคา และวิธีพิเศษ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกไปจนถึงวันที่ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อ



จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

มติที่ประชุม รับทราบ

กลุ่มงานการเงิน ฯ - เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่เหลือจ่าย จังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งเวียนหนังสือ ที่ พล ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗๙๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

(๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ หากมีเงินเหลือจ่ายและอปท.มิได้ส่งคืนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน ให้ อปท. นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือในปีงบประมาณต่อไป

(๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ หากมีเงินเหลือจ่ายและอปท. มิได้ส่งคืนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน ให้ อปท. นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือในปีงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ อื่น ๆ  
ประธาน

มีท่านใดมีปัญหาที่อยากเสนอให้จังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาให้ขอเรียนเชิญครับ ในการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งหน้าให้เอาเรื่องที่เป็นกรอบเป็นหลักในเรื่องกรอบระเบียบปฏิบัติ กรอบนโยบายของส่วนกลางและจังหวัด การตอบข้อหารือต่างๆ และกำหนดเป็นวาระรับฟังปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่มีปัญหาผมขอเพิ่มเติม ดังนี้

๑) ช่วยกันดูเรื่องการส่งเสริมรายได้ให้เกิดกับประชาชนในด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน

๒.) การสร้างความสุขความสามัคคีต้องช่วยกันสร้างความสามัคคีภายในบ้านเมืองของเราอย่าขัดแย้งกัน

๓.) ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต้องรีบดำเนินการให้ชาวบ้านได้ทราบว่าเรากำลังทำแล้ว ต้องชี้แจงประชาชนได้ว่าเราได้รับทำแล้ว และถ้าเมื่อมีงบประมาณก็เสนอมาเลย หากเสียหายเล็กน้อยก็ดำเนินการเองเลย หากเกินกำลังก็เสนอท่านนายก อบจ. มาเท่าที่ อบจ. จะทำได้ แต่ถ้า อบจ. แผนงานมีเยอะก็ให้แจ้งจังหวัดคือเราจะหาทุกวิถีทางที่จะไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนกัน

๔.) เรื่องเกี่ยวกับอาหารกลางวันในโรงเรียน ก็ขอฝากหนึ่งตำบล หนึ่งโรงเรียนอาหารกลางวัน ช่วยเด็กๆโดยการสร้างแหล่งอาหารให้เด็กเขาทำแต่เราช่วยเขาในสิ่งที่เป็นกำลังเขาได้

๕.) เรื่องการทำโครงการต่างๆ ทุกโครงการก่อนที่จะทำต้องดำเนินการรวมทั้งทุกโครงการที่จะขอเงินอุดหนุน ตรวจสอบพื้นที่ให้ดี ๆ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่อนุรักษ์หรือเปล่าเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือเปล่า ทั้งสามอย่างต้องขออนุญาตให้ถูกต้อง

๖.) เวลาทำแผนงบประมาณประจำปีครุภัณฑ์รายการใดที่ซื้อแล้วจะมาบรรจุในแผนที่นอกเหนือจากสเปคที่กำหนด ให้เหตุผลความจำเป็นไว้ด้วย จะได้ถูกระเบียบ

มติที่ประชุม รับทราบ

กอ.รมน. - เรื่องอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยที่จะตั้งจุดบริการประชาชนทุกจังหวัดก็ขอความกรุณาอาจจะไปประสานงานกับพื้นที่ว่าจะจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่องทางในหัววันที่ ๒๘ ตุลาคมที่จะถึงนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑. เรื่องหนึ่งตำบล หนึ่งแหล่งน้ำเป็นเรื่องนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการมาและทุกตำบลคงต้องไปพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลของท่าน ปัญหาคือในบางพื้นที่ที่อยู่ในป่าสงวนของชาติเพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านจะไปพัฒนาแหล่งน้ำเดิมหรือแหล่งน้ำใหม่และอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติก็ขอให้ท่านพิจารณาจัดทำโครงการและยื่นเรื่องในการขออนุญาตใช้พื้นที่เข้ามาทางเราจะได้ไปปรับเร่งรัดการตรวจสอบพื้นที่และส่งไปส่วนกลางคือกรมป่าไม้ในเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อไป ส่วนในเรื่องของแหล่งน้ำที่ท่านอาจจะมีความเป็นเรื่องงบประมาณที่จะต้องไปดำเนินการขุดหรือดำเนินการพัฒนาทางกรมทรัพยากรน้ำในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ก็จะมีสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ เป็นหน่วยงานที่จะดูแลท่านอีกหน่วยงานหนึ่งก็สามารถที่จะไปสนับสนุนท่านขุดด้วย ในเรื่องของงบสำรวจออกแบบหรือการจัดทำของงบประมาณมาเป็นการดำเนินงานให้กับท่านแล้วหากท่านพิจารณาแล้วในพื้นที่ของท่านมีศักยภาพพอที่จะให้เราได้ช่วยก็ขอให้ท่านได้ประสานมาหรือประสานมาทางผู้ว่าฯ ก็ได้ เราก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

๒. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยเรามีปัญหาอยู่พอสมควรต้องขอขอบคุณทางท้องถิ่นต่างๆ โดย ๑ ปีที่ผ่านมาตาม Road map ในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนั้นได้มีการจัดการขยะโดยเฉพาะใน ๒๒ แห่งที่มีการจัดเก็บปัจจุบันเรามีการบริหารจัดการขยะค่อนข้างจะครบทุกแห่ง และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายทหาร ก็คือ ผบ.พล ร ๔ ท่านเป็นหัวหน้าคณะทำงาน

๓. เรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ต่างๆ ในขณะนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรได้เรียกทางกรมป่าไม้และเรื่องที่ดินทั้งหมดมาดูว่าจะให้มีการอนุญาตให้ใช้อย่างเร่งด่วนซึ่งทางจังหวัดพิษณุโลกของเราก็มีอยู่หลายเรื่อง ตรงนี้ก็คงจะได้เร่งรัดติดตาม

มติที่ประชุม รับทราบ

โยธาธิการฯ จังหวัดพิษณุโลก - เรื่องกำจัดผักตบชวา ได้รับแจ้งจากศูนย์กำจัดผักตบชวาแจ้งว่าให้จังหวัดดำเนินการได้ทันทีซึ่งไม่ต้องรอคิกออฟโดยให้รายงานมาที่จังหวัดว่าดำเนินการได้ก็ตารางเมตรพร้อมรูปถ่ายก่อนและหลังดำเนินการส่งมาที่จังหวัดทางเราก็จะได้รวบรวมส่งให้ศูนย์กำจัดผักตบชวาทราบ

ประธาน - ผมคิดว่าประการแรกท่านช่วยดูก่อนว่าในพื้นที่ของท่านจะมีแผนการที่ไหนบ้างตรงไหนที่ต้องทำเอง จะทำที่ไหนอย่างไร งบประมาณเท่าไรหากประมาณได้ก็ประมาณมาและหากเกินกำลังก็ต้องขอความร่วมมือจากส่วนกลางคือจังหวัด และทำแล้วก็ให้ถ่ายรูปก่อนและหลังทำและรายงานมาด้วย

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ - เรื่องนี้ได้มีการประชุมพูดคุยกันไปที่ พล ร ๔ ว่าทางเทศบาล อบต. ทั้งจังหวัดได้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด การสำรวจข้อมูลผักตบชวามาแล้วเพียงแต่ว่าข้อมูลมาถึงทางโยธาไม่ครบ ๑๐๐ % เพราะส่วนหนึ่งเขาส่งไปยัง อบจ. เพราะไปขอท่านนายกทำโครงการของงบประมาณเครื่องจักรทำให้กระจาย ก็เลยขอให้ท่านโยธาดึงภาพรวมมาทั้งหมดจะได้เห็นภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลกว่าเรามีที่แห่ง ปัญหาและปริมาณผักตบชวามากน้อยแค่ไหนและหาก อบต.ใดมีปัญหาผักตบชวาเล็กน้อยท่านดำเนินการกำจัดได้เลย และขอให้ถ่ายรูปก่อนและหลังการทำด้วย

ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก - เนื่องจากผักตบชวาทางท้องถิ่นได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นในการที่จะทำใหม่ รายงานเข้ามาใหม่ ก็ขอให้เป็นอย่างใหม่ ของเก่าที่รายงานมาก็ขอให้ป็นเรคคอร์ดไว้ แต่ที่รายงานที่ทำมาใหม่ก็ขอให้ป็นข้อมูลใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ

ปก.จังหวัดพิษณุโลก - จังหวัดพิษณุโลกได้จัดทำโครงการถนนกวดชั้นวินัยจราจร ได้ประกาศให้เส้นทางหมายเลข ๑๒ เริ่มต้นตั้งแต่ทางแยกระดับพลาญชุมพล แยกบ้านกร่าง ผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลฯ สิ้นสุดที่แยกอินโดจีน เป็นถนนกวดชั้นวินัยจราจรโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๕๙ ซึ่งแนวทางในการดำเนินการมีประเด็น ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขจุดเสี่ยงบนเส้นทางถนนกวดชั้นวินัยจราจร


๒. ให้ท้องถิ่นที่อยู่ในเส้นทางดังกล่าวจัดทำป้ายที่มั่นคงถาวรเพื่อเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนออกทางหลวง


๓. ฝ่ายตำรวจได้ประกาศกำหนดความเร็วบนถนนหมายเลข ๑๒ ประกาศตั้งแต่วันที่ ๒๖

สิงหาคม ๕๙

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จดยางานการประชุม  
(นายปณณรัตน์ เดชอัครา)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายมานัส สังข์เมือง)